

KHAI MẠC TRONG THỂ KỶ HỢP...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Sáng ngày 4/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV khai mạc trong thể kỷ họp bất thường lần thứ nhất bằng hình thức trực tuyến. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị lão thành cách mạng; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Kỳ họp bất thường có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trong điều kiện cần thiết, cấp bách nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, ngoài kỳ họp thường kỳ. Nhấn mạnh chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua tại phiên trừ bị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và chất lượng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thành các dự án luật, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

sớm ban hành để kỳ họp thành công một cách thực chất, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Ngày sau phiên khai mạc, các bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra trình kỳ họp về: dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ. Dự phiên thảo luận có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và các sở, ngành liên quan.

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu tại tờ trình, dự thảo Nghị quyết; cho rằng gói chính sách tài khóa, tiền tệ cần tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng. Các đại biểu đề nghị cần rà soát đối tượng áp dụng miễn, giảm một số loại thuế, phí, tập trung vào các ngành, lĩnh vực cần được kích cầu, loại trừ các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Về chi thực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, các đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát kỹ danh mục

đề xuất, bảo đảm hiệu quả thiết thực, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Về nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả, tránh trục lợi. Các đại biểu cũng đề nghị cần lượng hóa các giải pháp của chính sách tiền tệ để đánh giá tác động đến nền kinh tế, chủ động sử dụng đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm giảm mặt bằng lãi suất khoảng 0,5 - 1%, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên. Đối với đầu tư kết cấu hạ tầng, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ bố trí vốn năm 2022 - 2023 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, có khả năng thực hiện, giải ngân để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp. Đồng chí nhất trí cao với nội dung dự thảo Nghị quyết và cho rằng đối tượng, phạm vi áp dụng trong nghị quyết này rộng hơn, sát hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn hơn, khi ban hành, triển khai sẽ góp phần phục hồi, phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực quan trọng, tiết giảm chi phí, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị bổ sung một số nội dung về: miễn, giảm thuế để kích thích tiêu dùng và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho doanh nghiệp; hỗ trợ an sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã triển khai; cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng giao thông.

THU HIỀN

Kiểm điểm tập thể và cá nhân...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

đạt 154,4% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được đánh giá là tăng dần đầu toàn quốc; thu hút đầu tư FDI có bước bứt phá với 7 dự án, tổng vốn đăng ký 540 triệu USD. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, chỉ thị thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh kiểm điểm về những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng thời làm rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, chỉ thị thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội...  
phát triển. Hội Nông dân tỉnh và Hội Lâm vườn tỉnh tập trung xây dựng những mô hình điểm và nhân rộng ra toàn tỉnh; thường xuyên đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp, từ đó điều chỉnh nội dung cho phù hợp nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp hội.

Ảnh: MINH ĐỨC

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/1, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.  
Năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, quân sự được giữ vững. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các

ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền để ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.  
Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chủ động thực hiện, đã có chuyển biến rõ nét. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện.  
Trong năm 2021, số vụ phạm pháp hình sự giảm 20,4% so với năm 2020. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, thụ lý 8 vụ/22 bị can, trong đó khởi tố mới 5 vụ/9 bị can, vụ tội tham nhũng; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 3 vụ/13 bị can; đang điều

tra 5 vụ/9 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 2 vụ/2 bị cáo về tội tham ô tài sản, đang chờ xét xử 1 vụ/11 bị cáo.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống của nhân dân.  
Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đề ra trong năm 2022. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị khối nội chính tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý tử sớm, tử xa các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử trên cơ sở tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xử lý vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận quan tâm. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tiếp dân theo định kỳ, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng hòa giải ở cơ sở, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

TẮT ĐẠT

KỶ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi sự đổi mới rõ rệt, 2 tổ chức hội cán chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có những biện pháp hỗ trợ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, không chỉ giúp hội viên phát triển sản xuất mà còn thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng

phát triển. Hội Nông dân tỉnh và Hội Lâm vườn tỉnh tập trung xây dựng những mô hình điểm và nhân rộng ra toàn tỉnh; thường xuyên đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp, từ đó điều chỉnh nội dung cho phù hợp nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp hội.

TẬP TRUNG KIỂM SOÁT DI BIẾN ĐỘNG DÂN CƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình làm việc tại tỉnh ngoài đi về hàng ngày) và ổ dịch tại huyện Kiến Xương liên quan đến chuỗi các quán karaoke có yếu tố dịch tế liên quan đến các nhân viên... Theo nhận định của ngành Y tế, trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch, Thái Bình ghi nhận trung bình trên 60 ca mắc/ngày. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc sẽ tăng nếu không được kiểm soát tốt. Về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, 11 cơ sở tuyến tỉnh, tuyến huyện hiện đang thu dung, điều trị 611 bệnh nhân.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh và đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Số ca mắc mới trên cả nước vẫn cao và chưa có dấu hiệu giảm. Thêm vào đó là sự xuất hiện biến chủng mới; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch... khiến nguy cơ lây lan, bùng phát dịch là rất lớn nếu không kiểm soát tốt.

Để giữ vững thành quả, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện

các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trong thời gian tới, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch và các nhóm nguy cơ gia tăng dịch (nhóm có người nhà về từ các vùng có dịch; nhóm liên quan đến việc vận chuyển, giao thương với các tỉnh ngoài; các loại hình dịch vụ...). Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung kiểm soát di biến động dân cư, rà soát, đánh giá, xét nghiệm sàng lọc để có biện pháp phù hợp. Khi xuất hiện ca mắc Covid-19 cần nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, không để dịch lây lan. Rà soát, tổng hợp nhanh số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn người dân thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2; chủ động phân bổ và phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin; chuẩn bị, dự phòng cơ sở thuốc điều trị Covid-19. Có đánh giá về công tác điều trị Covid-19 ở tuyến huyện, bổ khuyết những tồn tại, hạn chế thấp nhất tình trạng chuyển nặng. Chủ động giám sát, phân tích các ca nhiễm, xác định sớm biến chủng mới và dự báo tình hình dịch trong thời gian tới để kịp thời tham mưu cho tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra; yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp bố khuyết ngay các biện pháp chứa phù hợp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 515 trường hợp và đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến tối ngày 4/1, Thái Bình đã thực hiện tiêm 2.549.706 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 2.355.555 mũi; số mũi tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi là 194.151 mũi.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2021, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước sau bầu cử đại biểu HĐND bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham mưu triển khai thực

hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Chủ động tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền, qua đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ và công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2021, các cấp ủy trong toàn tỉnh kết nạp 1.227 đảng viên mới. Ngoài ra, ban tổ chức cấp ủy các cấp còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2021, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung triển khai và quán triệt đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các văn bản mới liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đơn vị, địa phương, từng tổ chức cơ sở đảng rà soát lại các quy định, quy chế và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng các kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu. Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung, chương trình làm việc để tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Chủ động tham mưu, rà soát, chuẩn bị làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

ĐÀO QUÝN